



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐

ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๑๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๒๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ซงบเพิ่มแจกไอแพดม.ปลาย 2 หมื่นคน



ฝากรวรวัจน์หางบเพิ่มแจกไอแพดเด็กม.ปลาย 2 หมื่นคน

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการการดำเนินโครงการส่งเสริมให้เด็กมีคอมพิวเตอร์ใช้ หรือ วันแท็บเล็ต พีซี เพอร์ ซายด์ ว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าวได้มีบริษัทต่างๆทยอยนำเสนอเครื่องแท็บเล็ตเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความหลากหลายของเครื่องและความพร้อมของเนื้อหาที่มีอยู่ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นการทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมการไว้อยู่แล้ว ดังนั้นในระหว่างนี้ สพฐ. กำลังดูความชัดเจนของ

งบประมาณว่า งบประมาณที่ขอแปรญัตติเพิ่มเติมไปนั้นจะได้ตามที่ขอไปหรือไม่ ส่วนการแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนช่วงชั้นอื่นๆนั้นจะสำรวจตามความพร้อมของโรงเรียนและเขตพื้นที่ ซึ่งอาจจะต้องมีสเปคเครื่องและคุณสมบัติต่างๆที่หลากหลายตามช่วงชั้นของนักเรียนที่ใช้ และไม่มีที่ตั้งสเปคตัวเครื่องว่าจะใช้บริษัทไหนเป็นพิเศษ เพราะ สพฐ.กำหนดผู้เรียนเป็นที่ตั้ง ดังนั้นต้องนำมาตรฐานของผู้เรียนมาเป็นหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดสเปคเครื่อง และเมื่อนักเรียนมีอยู่ 4 ช่วงชั้นการใช้แท็บเล็ตก็จะมี ความแตกต่างกัน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดสรรแท็บเล็ตให้นักเรียนช่วงชั้นอื่นได้ประมาณกี่คนนั้นคงต้องฝากให้นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ หางบประมาณเพิ่มให้ โดย สพฐ.จะทำงานในส่วนของการเตรียมการไม่ว่าจะเป็นการสำรวจความพร้อมของโรงเรียน โดยจะเปิดทางให้นำเครื่องที่มีสเปคสูงเข้ามาเสนอด้วย และพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการในช่วงชั้นไหนได้บ้าง และแน่นอนหากเครื่องที่สเปคสูงก็ต้องใช้กับเด็กระดับชั้นม.ปลาย ซึ่ง สพฐ. ต้องเตรียมจำนวนนักเรียนและโรงเรียนที่มีความพร้อมก่อน หลังจากนั้นค่อยประเมินเป็นวงเงินงบประมาณเสนอกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตามวันที่ 21 ธ.ค. จะมีการเปิดตัวโครงการวิจัยการใช้แท็บเล็ตของนักเรียนชั้น ป.1 ดังนั้นผลการวิจัยน่าจะมีข้อค้นพบคุณลักษณะของเครื่องด้วยว่าใช้งาน ได้มากน้อยแค่ไหน

“สำหรับบริษัทแอปเปิ้ลที่มานำเสนอแผนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนั้น ผมเสนอความเห็นไปยังบริษัทแอปเปิ้ลให้ทำการบ้านเรื่องแผนการส่งเสริมการใช้เครื่องไอแพดเพื่อการเรียนการสอน โดย สพฐ.จะไปสำรวจความพร้อมของโรงเรียน และต้องมีหลักเกณฑ์ความพร้อมของโรงเรียนในการนำไปใช้ เช่น ครู ประสพการณ์การใช้ไอทีของโรงเรียน เป็นต้น จะเป็นองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาที่จะจัดสรรประมาณ 10,000 – 20,000 เครื่องสำหรับเด็กม.ปลาย โดยบริษัทแอปเปิ้ลจะไปเคาะราคาออกมาว่าจะอยู่ที่ราคาเท่าไร และ สพฐ.จะวางแผนในการดำเนินการต่อไป” ดร.ชินภัทร กล่าว